



ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน

เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน ๑ คัน

ด้วยเทศบาลตำบลหงส์หิน มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้

- จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ซึ่งการจัดซื้อครั้งนี้ได้จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์โดยมีคุณลักษณะทั่วไป เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน งบประมาณในการจัดซื้อ ๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ที่จะประมูลซื้อ ในกรณีที่เป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องมีหนังสือเป็นหลักฐานแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งออกให้โดยผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงูชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔ . เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลหงส์หิน

๕ . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

๗. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นข้อเสนอของผู้ค้าโดยใช้หลักประกันของอย่างใดอย่างหนึ่งตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นของประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ. สถานที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น ๒ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

/...ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยติดต่อซื้อแบบและเอกสารได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหงส์หิน ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phayao.go.th หรือ เว็บไซต์ www.honghinlocal.org ของ เทศบาลตำบลหงส์หิน และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๘๙-๖๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวิทยา ไสจรสฤษฎ์กุล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินรักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน